

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh

Ngày 19/5/2021, tại Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tỉnh) đã họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025; lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ về dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Bí thư Tỉnh uỷ/Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tỉnh Lê Quốc Phong chủ trì cuộc họp. Tham dự buổi họp có Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo Tờ trình Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ và dự thảo Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh Lê Quốc Phong kết luận như sau:

1. Về Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tách nội dung về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong Báo cáo đã trình bày thành một báo cáo riêng. Nội dung báo cáo phải bám sát theo nội dung Quyết định số 591/QĐ-UBND.HC ngày 30/6/2014 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Đề án), có kế

thừa nội dung Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện Đề án, phải rà soát, cập nhật lại số liệu, hiện trạng, bối cảnh mới. Cần đánh giá đầy đủ những mặt làm được, chưa làm được trong Đề án, các nội dung cần tiếp tục thực hiện.

+ Trong Báo cáo cần đánh giá những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những chủ trương, quyết sách của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân Tỉnh trong thực hiện Đề án cũng như sự chủ động, sáng tạo của người nông dân trong thực hiện các mô hình. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện Đề án, tác động chỉ đạo của Nhà nước, ảnh hưởng của thị trường đến phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, làm rõ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đã nêu trong Đề án, nội dung nào đã kiến nghị Trung ương, nội dung nào chưa kiến nghị, kết quả thực hiện các chính sách tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 5 năm qua.

+ Đối với phần định hướng thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan bám sát vào khung Đề án đã ban hành, kết hợp với các dự báo, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, định hướng phát triển trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tình hình thực tế hiện nay (dịch bệnh COVID-19, các chủ trương, quyết sách mới của Trung ương, Tỉnh về cơ chế, chính sách, thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông,...). Cần đề xuất cơ chế, chính sách mới, mạnh mẽ hơn cho tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến các nông sản chủ lực của Tỉnh. Đồng thời, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với sự phát triển liên kết vùng như tiểu vùng Đồng Tháp Mười, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, liên kết giữa các huyện sản xuất cùng một ngành hàng,...

+ Rà soát đánh giá trong 5 ngành hàng chủ lực của Đề án, để xác định ngành hàng cần giữ lại và thứ tự đột phá của các ngành hàng, đồng thời, xác định thêm một số ngành hàng mang lại giá trị lớn ở từng địa phương trong Tỉnh.

- Khẩn trương tham mưu việc thành lập nhóm tư vấn, đặc biệt là nhóm chuyên gia, nhà khoa học cho Ban Chỉ đạo Tỉnh; tổ chức tọa đàm về Đề án vào cuối tháng 6/2021 để lắng nghe ý kiến chuyên gia, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Tỉnh uỷ ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, theo đúng tiến độ. Trên cơ sở Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Đề án

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025. *Thời gian hoàn thành trong năm 2021.*

2. Về xây dựng nông thôn mới

Các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Cùng cố và duy trì kết quả đã đạt được của Chương trình (xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới). Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh (*gọi tắt Văn phòng Điều phối Tỉnh*) chủ trì, phối hợp sở, ngành Tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức kiểm tra kết quả duy trì nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới ở các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; có thông báo kết quả, cảnh báo các địa phương khắc phục các nội dung, tiêu chí nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Cuối năm 2021, tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả khắc phục ở các địa phương đã nhận cảnh báo. Nghiên cứu tham mưu Ban Chỉ đạo Tỉnh có biện pháp chế tài đối với các địa phương cố tình không thực hiện việc cùng cố, duy trì kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, từng sở, ngành Tỉnh phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực, tiêu chí được phụ trách; rà soát lại hiện trạng các tiêu chí, số lượng xã phải đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021 - 2025, từ đó, xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tổng nhu cầu nguồn lực đầu tư trong 05 năm tới, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo Tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh; phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, trưởng ngành phụ trách xã nông thôn mới; xác lập cơ chế làm việc với Ban Chỉ đạo các huyện, tổ chức họp giao ban Văn phòng Điều phối Tỉnh với Văn phòng Điều phối cấp huyện ít nhất 03 tháng/lần, Ban Chỉ đạo Tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện 06 tháng/lần để có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện.

- Giao Văn phòng Điều phối Tỉnh: Thảo luận với các sở, ngành Tỉnh, các đơn vị liên quan tính toán lại việc xây dựng hạ tầng cho những xã đang chuẩn bị hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng ổn định hơn, có tầm nhìn xa hơn, có thể đáp ứng đủ tiêu chí cho xã nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh tiếp tục vào cuộc cùng chính quyền địa phương xây

dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát huy hiệu quả các thiết chế hiện hữu trong không gian nông thôn mới.

3. Về phát triển kinh tế tập thể

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo. Trong đó, tập trung đánh giá lại nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về tầm quan trọng của kinh tế tập thể, sự đóng góp của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; phân tích rõ nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt, những khó khăn, vướng mắc, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để có giải pháp khắc phục.

Điều chỉnh thời gian trình dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 6 năm 2021. Trong đó, xác định rõ phương pháp, cách làm cụ thể để thực hiện chỉ tiêu “đến năm 2025 thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả”. Nêu rõ nguyên nhân các hợp tác xã yếu, kém, hoạt động không hiệu quả và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, xác định vai trò, vị trí của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh và các hội quán trong quá trình phát triển kinh tế tập thể của Tỉnh.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- TV/BCĐ NTM&TCC Tỉnh;
- VPTU;
- Các Sở: NNPTNT; KHĐT;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- VPĐP NTM TCCNN Tỉnh;
- Lưu VT, NC/KT (VA).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật